

*

Số: 58 -KH/BCSD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

**Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương**

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII); Thông báo kết luận số 171-TB/TW, ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương (sau đây viết tắt là Thông báo số 171-TB/TW), Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); Quyết định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (sau đây viết tắt là các Quy định về nêu gương). Xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao.

2- Yêu cầu:

a) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ, nhất là người đứng đầu trong việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương; phát huy những thành tích, kết quả đã

đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện tại Bộ những năm vừa qua. coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị của Bộ.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; đồng thời, phải gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị khác của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo đảm thực hiện thiết thực, hiệu quả.

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương. Đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

II- NỘI DUNG CHỦ YẾU

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, các Quy định về nêu gương; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 02/CT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 01/CT-BNV ngày 18/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 33-CTr/BCSD ngày 22/02/2017 của Ban Cán sự đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kế hoạch số 88-KH/BCSD, ngày 29/5/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 280-NQ/BCSD, ngày 22/02/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ; Công văn số 89-CV/BCSD, ngày 13/4/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW...

2- Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công vụ; rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phải thể hiện rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu, quyết liệt đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung,

là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 201-CV/BCSD, ngày 08/10/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ về việc thực hiện Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, các Quy định về nêu gương. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác kiểm tra, giám sát.

4- Coi trọng việc sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có cách làm sáng tạo, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, các Quy định về nêu gương trong Đảng bộ Bộ Nội vụ.

5- Công Thông tin điện tử của Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng Chuyên trang “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Quy định về nêu gương.

6- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2014 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Trong đó, tập trung thực hiện Hướng dẫn số 269-HD/BCSD, ngày 08/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

7- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong Bộ và việc trả lời kiến nghị của cử tri, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ Nội vụ.

8- Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá nhân hàng năm phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, các Quy định về nêu gương. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác

kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp trên, cấp ủy nơi đang sinh hoạt.

9- Tham mưu Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời các văn bản phù hợp với nghị quyết, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Vụ Công chức – Viên chức chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Trước mắt, tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, bảo đảm chất lượng và tiến độ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương về các nội dung tại Khoản 3.2 Mục 3 Thông báo số 171-TB/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

- Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ.

b) Vụ Tổ chức – Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trước mắt tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về điều kiện, tiêu chí thành lập tổ chức hành chính; quy định về số lượng cấp phó..., bảo đảm chất lượng và tiến độ được giao. Đồng thời, Vụ Tổ chức – Biên chế tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ trong việc tháo gỡ một số vướng mắc về biên chế hưởng lương ngoài ngân sách trong đơn vị sự nghiệp có thu, làm cơ sở bảo đảm thực hiện cơ chế tự chủ theo chủ trương của Trung ương và định hướng của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

- Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ.

c) Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ.

d) Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ Bộ Nội vụ.

Thời hạn hoàn thành: Theo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ.

- Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 72-QĐ/BCSD, ngày 14/7/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Quy định về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ Nội vụ theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương ban hành thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW.

Thời hạn hoàn thành: Quý IV năm 2020.

đ) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Bộ.

- Thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ theo quy định; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, viên chức của đơn vị theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ Nội vụ và Kế hoạch tiếp công dân của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hằng năm.

(Nhiệm vụ thường xuyên).

e) Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT, ngày 20/4/2017 về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Nhiệm vụ thường xuyên).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Bộ, cấp ủy đảng trong Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giao Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo với Ban Cán sự đảng Bộ và cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

2- Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần tăng cường sự phối kết hợp, kịp thời bổ sung vào chương trình công tác cho phù hợp, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức để triển khai thực hiện Kế hoạch thiết thực, hiệu quả. /.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo),
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo),
- Ban Cán sự đảng Chính phủ (để báo cáo),
- Các đ/c thành viên BCSD Bộ (để chỉ đạo),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ (để phối hợp),
- BCH Công đoàn, ĐTN, HCCB Bộ,
- Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ,
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,
- Tổ công tác 94 của Ban Cán sự đảng Bộ,
- Tổ công tác của Bộ trưởng,
- Bộ phận giúp việc t/h CT 05,
- Chuyên trang t/h NQHNTW 4 khóa XII,
- Lưu VPBCSD Bộ (TN).

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ



Lê Vĩnh Tân